

SỐ THÁNG TÂM 2013

TẤM LÔNG CỪ VÀNG

GÓI VIỆT

# Robb Report

VIETNAM



## KHÔNG GIAN SỐNG

NHỮNG SẢN PHẨM NỘI THẤT MỚI NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

## Dalat Palace

[www.dalatresorts.com](http://www.dalatresorts.com)

Biệt thự và dinh thự Lang Biang của Toàn quyền Đông Dương – nay là khách sạn Dalat Palace – là công trình nhà ở đầu tiên được xây dựng tại Đà Lạt, và khách sạn này vẫn nằm ở trung tâm thành phố từ thời điểm khánh thành vào năm 1922 cho đến tận ngày nay. Vào đầu thập niên 90, nhà tư bản người Mỹ Larry Hillblom đã đầu tư 44 triệu đô-la Mỹ để thành lập Danao International Holdings

Mỗi phòng ngủ và phòng hạng suite của Dalat Palace vẫn được trang bị bốn tấm bằng sứ bốn chân như lúc ban đầu.

Limited và một liên doanh với tỉnh Lâm Đồng nhằm tôn tạo và lấy lại vẻ đẹp vốn có của các công trình như Hotel Du Parc (Novotel hotel), Dinh Bảo Đại I, 16 biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo (Cadasa Resort), sân golf 9 lỗ và Dalat Palace Hotel. Tất cả các cửa sổ của nhà hàng La Rabelais đều được giữ nguyên trạng, tuy có chút lung lay nhưng được cố định bằng loại rèm cửa nhập khẩu từ Pháp. Sàn gỗ ở hành lang được lát mới, tường và trần cao được trang trí để lấy lại vẻ huy hoàng vốn có một thời.



## La Vallee de Dalat

[www.valleedalat.com](http://www.valleedalat.com)

Phong cách thuộc địa Pháp và tầm nhìn ngoạn mục là điểm trọng tâm của La Vallee de Dalat – một dự án độc lập gồm bảy biệt thự bao phủ hơn 10.000m<sup>2</sup> đồi thông tại một trong những vị trí cao nhất trung tâm thành phố Đà Lạt. Mỗi biệt thự đều được thiết kế ba tầng với từ bảy đến tám phòng tắm, lò sưởi, một gian bếp rộng, phòng chứa thực phẩm, hầm rượu và bể Jacuzzi ngoài trời. Bên cạnh các chi tiết tùy biến, sàn lát gỗ ván rộng, nhà bếp, phòng tắm và tầng hầm sử dụng đá vôi châu Âu là những chi tiết chuẩn có sẵn.



*Vẻ đẹp của những ngọn đồi xanh ngát của Đà Lạt đã mê hoặc bác sĩ người Pháp Alexandre Yersin trong chuyến thám hiểm vào năm 1893.*

## Golf Valley

[www.trungnamgroup.com.vn](http://www.trungnamgroup.com.vn)

Tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Đà Lạt, Golf Valley là dự án có quy mô gần 20 héc-ta, chỉ cách chợ Đà Lạt 5 phút đi bộ. Với mật độ xây dựng dưới 30%, Golf Valley được quy hoạch trải dài ôm gọn theo sân Golf Dalat Palace và hướng ra hồ Xuân Hương thơ mộng. Dự án bao gồm 90 biệt thự đơn lập và song lập, 16 nhà phố liên kế, 415 căn hộ cao cấp, TT-TM – hội nghị, và khách sạn cao cấp. Ngoài ra, Golf Valley còn có đầy đủ các tiện nghi khép kín như sân tennis, rạp chiếu phim, khu vui chơi, nhà hàng, quán cà phê, bãi đậu xe ngầm...

